

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
&&***

Ngày 11 tháng 12 năm 2015

THƯ TRẢ LỜI BCN ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HỒ CHÍ MINH

(V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Nét)

Kính gửi: Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư TP.Hồ Chí Minh

Tôi là Luật sư Lương Vĩnh Kim - thành viên ĐLS TP.HCM.

Lúc 15 giờ 30 ngày 9 tháng 12 năm 2015, tại Công ty TNHH Phát Hành Sách Sài Gòn, tôi có nhận được giấy mời Luật sư Lương Vĩnh Kim đến ĐLSTPHCM lúc 09 giờ ngày 09 tháng 12 năm 2015 để "giải quyết khiếu nại của Luật sư Lê Nét đối với Luật sư Lương Vĩnh Kim do vi phạm quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư". Vì tôi nhận được giấy mời trễ so với giờ hẹn ghi trên giấy mời nên tôi không thể đến Đoàn Luật sư để giải quyết vụ việc.

Căn cứ vào nội dung Giấy mời, bằng văn bản này, tôi có ý kiến như sau:

1. Tôi là người đại diện theo Pháp luật của Công Ty TNHH Phát Hành Sách Sài Gòn (Saigonbook). Saigonbook đang có "tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa" với Công ty TNHH Thương mại – Tư Vấn – Kỹ Thuật Sao Nam và Công ty TNHH KONICA Minolta Business Solutions Việt Nam. Công ty TNHH KONICA Minolta Business Solutions Việt Nam (KMV) đã thuê ông Lê Nét làm đại diện ủy quyền để giải quyết tranh chấp với Saigonbook. Hiện nay, vụ tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa nêu trên đã được Tòa Án Nhân Dân Quận 3 thụ lý giải quyết.
2. Trong quá trình giải quyết tranh chấp này, tôi luôn đứng ở cương vị đại diện theo pháp luật của Saigonbook để giải quyết vấn đề. Trong việc giải quyết tranh chấp của các bên, tôi đang hành xử với tư cách là công dân, một người tiêu dùng đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi, cho quyền lợi của tôi bị xâm phạm, còn ông Lê Nét nhân danh Luật sư làm đại diện ủy quyền cho KMV. Tôi không hành nghề Luật sư trong vụ tranh chấp này và không nhân danh luật sư nên không thể "vi phạm quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư". Việc ông Lê Nét biết được tôi là Luật sư của Đoàn Luật Sư Tp. Hồ Chí Minh thì đó là việc riêng của ông Lê Nét. Những ý kiến của tôi đã có nơi giải quyết theo thẩm quyền.
3. Tôi gửi kèm theo thư một số chứng cứ để chứng minh những gì tôi đã trình bày để BCN Đoàn Luật Sư Tp. Hồ Chí Minh thuận tiện trong việc xem xét giải quyết vụ việc.

Hiện nay tôi phải điều hành việc kinh doanh và đang giải quyết vụ kiện tại Tòa Án Nhân Dân Quận 3, nên tôi xin phép không có mặt khi BCN giải quyết vụ việc. Ban Chủ Nhiệm hãy căn cứ theo quy định pháp luật để giải quyết khiếu nại của ông Luật sư Lê Nét. Khi có kết quả giải quyết cuối cùng, Ban Chủ Nhiệm vui lòng thông báo kết quả cho tôi về địa chỉ sau:

Ông: Lương Vĩnh Kim, Địa chỉ: 474 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3, tp. Hồ Chí Minh.

Trân trọng,

Kính thư

Luật sư Lương Vĩnh Kim- Giám đốc Saigonbook

Tài liệu chứng cứ gửi kèm

1. Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh

2. Thông báo hòa giải của TAND Q.3



Lương Vĩnh Kim